

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาคของคำ

ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและอาชีพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

นายสุข ชนะชัย



นายสุข ชนะชัย เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนศรีจันทร์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสุข ชนะชัย ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นผู้ที่ต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เยาว์ ในอดีตเคยผ่านการประกอบอาชีพต่าง ๆ มาอย่างหลากหลายทั้งการค้าขาย การทำธุรกิจส่วนตัว ทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและเป็นนักทดลองในการประกอบอาชีพ การเกษตรมาโดยตลอด จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูกประกอบกับความที่เป็นผู้พยายามพัฒนาตนเองให้ชนวนขยายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้นายสุข ชนะชัย กลายเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้จนครอบครัวมีฐานะจนมั่นคงเป็นปึกแผ่น

ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำการเกษตร ทำให้นายสุข ชนะชัย ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของหน่วยราชการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการทำการเกษตร เช่นการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะพันธุ์ปลาการปลูกแตงโมและการทำนาแผนใหม่แก่เกษตรกรในท้องถิ่นมาโดยตลอด นายสุข ชนะชัย เป็นเกษตรกรที่มีหลักและแบบแผนในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่ขยันขันแข็ง มีความประพฤติดีมีจิตใจเอื้ออารีและเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่ไม่หวงแหนวิชาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางการเกษตรที่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยจนได้รับพิจารณายกย่องให้ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายครั้งด้วยกัน เช่น ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ไถทองคำจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ รับโล่ทองคำ ผู้ส่งเสริมอาชีพและท้องถิ่นดีเด่น ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้รับรางวัล คนดีศรีสังคม จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จากประสบการณ์อันยาวนานในการต่อสู้ชีวิต การทุ่มเทแรงกายแรงใจ กับการประกอบอาชีพการเกษตร จนนำความสำเร็จมาสู่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็น

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ถ่ายทอด แะนำความรู้ให้แก่เพื่อน
เกษตรกรอย่างเสียสละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอประกาศยกย่องให้ นายสุข ชนะชัย
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในหน้าที่การงานและ
อาชีพ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป